

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เลขาฯ	ให้เลขานุการแจ้งที่ประชุมเรื่องคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ. คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ. ปางศิลาทอง มี ๒ คำสั่ง คือ ๑. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ซึ่งทั้ง ๒ คำสั่งฯ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนายอำเภอเป็นผู้ลงนาม แต่งตั้ง โดยที่คณะทำงานในข้อที่ ๒ เป็นฝ่ายทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการในข้อที่ ๑
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน เลขาฯ	ให้เลขานุการรายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพของอำเภอปางศิลาทอง นำเสนอข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพ สาเหตุการป่วย การเสียชีวิตของ ประชาชน และอายุคาดเฉลี่ยอำเภอปางศิลาทอง ปี ๒๕๖๕ โดยสรุป คือ ประชากร อำเภอปางศิลาทอง ในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีประชากรสูงวัยถึงร้อยละ ๑๖.๔๕ มีแนวโน้มอัตราการตายเพิ่มขึ้น สวนทางกับ อัตราเกิด และอัตราเพิ่มที่มี แนวโน้มลดลง สาเหตุการตายของประชากรอำเภอปางศิลาทองมีสาเหตุใหญ่ๆ จาก 1. CA 2. ปอดบวม 3. SEPSIS 4. CKD 5. STEMI 6. HT/DM ส่วนการป่วยในปี ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่เกิดจาก ปอดบวม เนื้อเยื่อผิดปกติ เบาหวาน ความดัน และโลหิต เป็นพิษ ซึ่งสาเหตุการป่วย เช่น ปอดบวม เบาหวาน ความดัน และโลหิตเป็นพิษ มี ความสัมพันธ์กับสาเหตุการตายของประชากรของอำเภอปางศิลาทองด้วย
ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน	ขอความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอ ปางศิลาทองในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ท้องถิ่นอำเภอ	เสนอประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานศึกษา ในทุกตำบล

ที่ประชุม	มีการเสนอประเด็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายประเด็นทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้สรุปเป็นประเด็นที่จะเน้นการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน ๔ ประเด็น คือ ๑.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๒.อุบัติเหตุทางการจราจร ๓.การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD/CKD) ๔.การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประธาน	ให้ทางเลขานุการสรุปในประเด็นในการดำเนินงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และนัดประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ	ประเด็นการจัดตั้งชมรม To Be Number One ใน Setting หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานศึกษา เสนอให้ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานในประเด็นนี้ และประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.ปางศิลาทองใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น คือ ๑.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๒.อุบัติเหตุทางการจราจร ๓.การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD/CKD) ๔.การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ประชุม	รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน	ให้ที่ประชุมกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานของ พชอ.ปางศิลาทอง เพื่อนำมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า
ที่ประชุม	รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น
นางแววตา พวงพุ่ม ผู้จัดบันทึก
นายบุญเลิศ บุตรจันทร์ ตรวจทาน